

# ด่วนที่สุด

ที่ นม ๐๐๑๘.๑/๕๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริหารงานของกรมการปกครอง  
เรียน นายอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๘.๑/๒๖๓๔๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบจัดการทรัพยากรกรมการปกครอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการบริหารงานของกรมการปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อัตราค่าจ้าง หรือทรัพยากรอื่นใดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมการปกครอง โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลด้านอัตราค่าจ้าง ยานพาหนะ อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งกำหนดให้บันทึกข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน และจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการเฉพาะการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) หลังเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลแล้ว ให้จัดส่งข้อมูล (โดยมีผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรอง) ให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ กรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า จังหวัดนครราชสีมา มีอำเภอที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖ อำเภอ (ดำเนินการเรียบร้อย ๑๒ อำเภอ ดำเนินการไม่เรียบร้อย ๔ อำเภอ) และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ อำเภอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้อำเภอเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วาที่ร้อยตรี

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (กลุ่มงานปกครอง)

โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒, ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒

โทรสาร. ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒, ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒

## รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบจัดการทรัพยากรกรมการปกครอง

จังหวัด/อำเภอ	การบันทึกข้อมูล	จังหวัด/อำเภอ	การบันทึกข้อมูล
การปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	จังหวัดนครราชสีมา	
อำเภอเมืองนครราชสีมา		อำเภอเมืองนครราชสีมา	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 4)
อำเภอครบุรี		อำเภอปากพนัง	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)
อำเภอคง		อำเภอทุ่งสง	
อำเภอจักราช	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอฉวาง	
อำเภอโชคชัย	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอร่อนพิบูลย์	
อำเภอด่านขุนทด		อำเภอชะอวด	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อำเภอโนนไทย		อำเภอท่าศาลา	
อำเภอโนนสูง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอเชียรใหญ่	
อำเภอขามสะแกแสง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอสิชล	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อำเภอบัวใหญ่	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)	อำเภอหัวไทร	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)
อำเภอประทาย	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)	อำเภอลานสกา	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)
อำเภอปักธงชัย	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอทุ่งใหญ่	
อำเภอพิมาย	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอขนอม	
อำเภอห้วยแถลง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอพิปูน	
อำเภอชุมพวง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอนาบอน	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อำเภอสูงเนิน		อำเภอพรหมคีรี	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 4)
อำเภอขามทะเลสอ		อำเภอบางขัน	
อำเภอสีคิ้ว	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)	อำเภอฉำพรณรา	
อำเภอปากช่อง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	
อำเภอเสิงสาง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอพระพรหม	
อำเภอบ้านเหลื่อม	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอจุฬาภรณ์	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
อำเภอหนองบุญมาก	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล	อำเภอนบพิตำ	
อำเภอโนนแดง		อำเภอช้างกลาง	
อำเภอแก้งสนามนาง			
อำเภอวังน้ำเขียว	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล		
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล		
อำเภอบัวลาย			
อำเภอสีดา	บันทึกข้อมูลไม่ครบ (ขาด 2, 3, 4)		
อำเภอพระทองคำ	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล		
อำเภอลำทะเมนชัย			
อำเภอเทพารักษ์			
อำเภอเมืองยาง	ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล		

หมายเหตุ 1 หมายถึง อัตรากำลัง

2 หมายถึง ยานพาหนะ

3 หมายถึง อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4 หมายถึง อุปกรณ์สำนักงาน